

Dấu hiệu nổi mụn ở dương vật phái mạnh

Hiện giờ, với việc giới trẻ đang mắc xu thế cởi mở hơn trong vấn đề tình dục, một vài căn bệnh truyền nhiễm qua những đường này càng ngày càng tăng cao. Mọi người nam vô cùng hay gặp tình trạng mọc mụn ở "cậu nhỏ", đa phần chúng chỉ là lành tính. Tuy nhiên có thể gây nên rất nhiều bất an và khó khăn, vì họ sợ chính mình đang mắc vài bệnh lý bất thường, có khả năng gây ra tác hại đến sức khỏe thể chất. Đây là một câu chuyện thường hay mang bỏ sót và hiểu nhầm. Vậy nên, trong nội dung phần tiếp theo, mời quý bạn đọc cùng thầy thuốc Hoàng Trung Hiếu tìm hiểu về căn nguyên gây, biểu hiện dấu hiệu cùng với các cách chữa liệu cho thắc mắc còn rất nhiều tranh cãi này nhé.



Nổi mụn ở "cậu bé" là chứng bệnh gì?

Theo <https://suckhoe24gio.webflow.io> - chuyên trang kiến thức sức khỏe nam giới thuộc sở hữu của phòng khám 11 Thái Hà, mụn nhọt có nguy cơ nhìn thấy trên bất kỳ phần da nào trên thân thể. Thường là trên mặt, vùng thân bản thân như ngực, lưng và cũng mắc một số trường hợp mụn có khả năng phát triển trên "cậu bé" ở đàn ông.

Nếu như chỉ là mụn nhọt thuần túy hay mụn đầu trắng thì chúng thường vô hại, không gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cơ thể. Tuy nhiên, đôi khi nổi mụn ở vùng tam giác mật bị dấu hiệu khá tương tự với một số chứng bệnh khác thường, nhất là ở người đàn ông, thường thấy đặc biệt vài căn bệnh lây lan qua đường tình dục, và vì vậy điều cấp bách là bạn phải biết được liệu mọc mụn ở trên thân "cậu nhỏ" hay chỗ da lân cận là bình thường, hay là dấu hiệu của chứng bệnh bất bình thường, mang cần được điều trị y tế hay không.

Nguyên nhân gây nên nổi mụn ở "cậu nhỏ"

Theo trang tin sức khỏe tтынтуithanh.com Bệnh viện huyện Núi Thanh - tỉnh Quảng Nam, mụn nhọt tiến triển khi những tuyến bã nhờn tiết dầu trên da mang tắc nghẽn bằng chất gì đó, có khả năng là dầu dư thừa, tế bào da chết, một số mảnh bụi bẩn hay mồ hôi. Việc này có thể kích hoạt một số phản ứng đề

kháng của thân thể, khiến cho khu vực da này có viêm đỏ & sưng to. Đồng thời, hiện trạng này có nguy cơ gây ra cảm giác đau hay ngứa bí bách. Trong trường hợp chớ nên phục vụ thích hợp chúng sẽ phát triển to dần, mọc thành cụm hay hợp thành nốt không nhỏ. Bạn có khả năng cao nổi mụn ở khu vực nói quanh "cậu nhỏ" nếu như bạn mắc những tác nhân rủi ro sau:

- Anh em sống ở vùng nhiệt đới nóng ẩm, liên tục chảy nhiều mồ hôi
- Phái mạnh thuộc tuýp người da dầu.
- Các bạn nam cạo lông mu không đúng cách
- Anh em thường mặc quần lót chật, quá chật, có thể gây nên ma sát, dẫn tới dị ứng da
- Tắm rửa kém,...

Khác thường với mụn nốt hay mụn mủ, mụn đầu trắng & các mụn trắng nhỏ khác lạ trên "cậu bé" thường là vô hại, và hết sức thường thấy ở đáng mày râu. Chúng có thể có mối liên quan đi tới hiện trạng mụn đầu đen bình thường, hay sẩn chuỗi hạt ngọc dương vật (còn liên lạc là mụn làm thịt dương vật), hoặc một số đốm trắng lí tí liên hệ là hạt Fordyce. Nếu là mụn đầu trắng do mụn đầu đen thì chúng cũng mang nguyên tắc và dấu hiệu giống như như mụn đầu đen ở một số vùng da khác, thường thấy ở một số nơi bị không ít lỗ chân lông, ví dụ như ở mặt, thân bản thân như ngực, vùng thắt lưng,... Khi trông thấy ở trên "cậu bé", vị trí thường thấy đó là ở gốc hay thân, thẳng hoặc khi ở vùng đầu "cậu nhỏ". Nhưng mà, một số đốm mụn trắng này có thể nhầm với các chứng bệnh bất thường, rất dễ bỏ sót đặc trưng là một vài bệnh lý lây lan đi tới hoạt động tình dục. Một vài căn bệnh này có thể gây vài biến chứng lạ nếu chớ nên chữa hợp lý. Một vài nguyên nhân thường gặp để chẩn đoán lầm tưởng với nhau bởi vì những triệu chứng dấu hiệu giống như nhau, có khả năng là:

Vì cạo lông vùng kín gây chảy máu

Vết trầy xước và bóng rât vì dao cạo diễn ra trên chỗ da bạn vừa cạo, dẫn đến mẩn đỏ và kích ứng. Vết thương do phẫu thuật hay cạo nhỏ cũng có nguy cơ gây ra tình trạng này. Khi chỗ da có vết thương lành lại, chúng có nguy cơ sinh ra hiện tượng lông mu mọc ngược và một số vết sưng to kèm mủ không bình thường dọc theo vết cạo. Bình thường, vết nóng rât bởi vì dao cạo sẽ tự lành mà không cần chữa gì đặc biệt. Để làm cho dịu làn da đang bị dị ứng, bạn có thể dùng kem dưỡng thể làm cho từ bột yến mạch bôi lên vùng da đang viêm đỏ, bạn cũng có nguy cơ xoa kem dưỡng thể này những khi cạo lông để phòng tránh dị ứng trong một số lần tới.

Mụn Fordyce

Hạt Fordyce là một số hạt bã nhờn có thể nhìn thấy được. Bình thường thì những tuyến mồ hôi sẽ tọa lạc bên dưới các nang lông, tuy vậy ở khu vực "cậu bé" chưa có lông, chúng có thể được nhìn thấy chi tiết. Những hạt Fordyce nhiễm kích thích nhỏ, li ti, có nguy cơ nhiễm mày trắng hoặc vàng.

Bị một Bất mí giúp bạn biết những đốm trắng tọa lạc trên thân dương vật của bạn có đúng là hạt Fordyce hay không, đó là tình trạng này hay kèm theo mọc đốm trắng ở phía bên trong miệng, ở khu vực môi. Một vài đốm trắng, vàng này thường hay tạo thành theo cụm, có thể từ vài chục đi đến 100 hạt.

Các hạt này hầu hết là vô hại, không có biểu hiện gì đặc biệt nhưng mà thỉnh thoảng gây một số e ngại về mặt thẩm mỹ. Những phẫu thuật & điều trị bệnh ngoài da có nguy cơ loại bỏ các đốm này, ví dụ như kỹ thuật ánh sáng laser, nhưng mà cần được chia sẻ chi tiết do những bác sĩ bệnh da liễu.

Sẩn chuỗi hạt ngọc dương vật

Sẩn gai sinh dục là tuyến bã nhờn bình thường ở quý ông, tuy nhiên xuất hiện gồ lên da và được nhìn cụ thể ở khu vực đầu dương vật dương vật, đặc biệt là kề cận dây thừng. Một số sẩn hạt này thường hay nhỏ, cũng mọc thành chùm, có màu trắng ngà hoặc ngả vàng. Cho dù hiện trạng này có khả năng gây

lầm tưởng và bất an cho nam giới, song thật ra đây là một câu hỏi sinh lý thông thường ở người đàn ông, được xem là vô hại, lành tính & không cần chữa gì.

Viêm nang lông

Viêm nang lông là hiện trạng viêm đỏ kèm tấy đỏ ở các nang lông vùng kín. Thường hay qua vi trùng thâm nhập & dấu hiệu như một vài mụn đỏ hay mụn nhọt mắc mủ ở một số nang lông, có thể gây ra đau mỗi & ngứa rất, bí bách. Viêm nang lông có nguy cơ tự khỏi mà không cần chữa trị. Tuy nhiên trong một số nếu như nặng dai & hay tái phát, bác sĩ có thể kê cho bạn thuốc antibiotic xoa tại chỗ, để điều trị vài vết sưng to hiện tại, đồng thời góp phần phòng tránh sự nhiễm trùng về sau

Dương vật mọc mụn qua căn bệnh

Mọc mụn ở "cậu bé" có khả năng tiếp diễn bất kể bạn có quan hệ tình dục hay không, tuy vậy nếu có thì việc đó hỗ trợ bạn làm nhỏ những nguyên nhân gây nên mụn. Trong trường hợp bạn dạo này hay đang mang sex, mọc mụn ở vùng kín có khả năng là Chia sẻ cho những bệnh lý chi tiết được xếp vào nhóm bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, mà đặc thù là 4 chứng bệnh dưới đây:

Mụn cóc sinh dục

Triệu chứng là những mụn nhỏ màu trắng hay nâu, hay vàng phát triển ở bất cứ chỗ nào trên dương vật, mà thông thường là ở thân hay đầu "cậu bé". Chúng cũng có thể nhìn thấy trên một vài vùng lân cận như ở bìu, hay khu vực mu, hoặc ở khu vực đùi sát nếp bẹn. Bề mặt mụn cóc có nguy cơ phẳng hay xù xì, nhấp nhô có khả năng nhiễm hình dáng "súp lơ xanh". Trong nhiều trường hợp chúng có khả năng tự không còn nữa, nhưng mà nhiều trường hợp cần chữa để bài tiết chúng. Sự lây nhiễm là hiệu quả của sự gần gũi da kề da trong khi hoạt động tình dục với một dạng virus tên là HPV. Lưu tâm rằng sùi mào gà là căn bệnh lây lan qua đường giao hợp quen thuộc nhất trên toàn thế giới.

Mụn rộp sinh dục

Triệu chứng là một số mụn nước hay mụn mủ màu trắng xám với nền da đỏ viêm kề cận, tiến triển trên thân dương vật hay chỗ da gần kề. Một vài mụn nước có khả năng vỡ lẽ ra hình thành một vài vết trợt hay loét nông, chảy dịch, nước gây nên cảm thấy đau rát, ngứa rát & bứt rứt cho bạn. Nhiều trường hợp mang nặng có nguy cơ nhiễm ra trực tràng. Mụn rộp sinh dục qua một dạng vi rút tên là Herpes simplex (HSV) gây, cụ thể là Herpes simplex type số 1 và 2, ở vùng sinh dục thì chủng gây ra bệnh thường là type số 2.

U mềm nhũn nhiễm

Gây ra bởi vì virus chứa tên là Poxvirus. Nhóm người lan nhiễm virus này sẽ mắc biểu hiện là xuất hiện vài đám mụn nhỏ, thường hay cứng, tuy nhiên thỉnh thoảng mềm, trên da, kích cỡ từ nhỏ đến hàng ngón, điển hình là chứa vết lõm trắng ở trung tâm. Chủ yếu điều này hỗ trợ phân loại với những loại nốt u nhú khác lạ. Vị trí mọc u mềm nhũn truyền thì đa dạng. Có thể ở trên thân hay cận kề dương vật, ở vùng mu, khu vực đùi hay bẹn, đôi lúc có thể lây lan lên vùng bụng, mông, vùng thắt lưng,.. Tình trạng này gây cho bạn cảm nhận ngứa rất, bí bách, và bạn có khả năng phải yêu cầu một số bác sĩ hiểu biết để loại bỏ một số u mềm nhũn này.

Căn bệnh giang mai

Có thể bạn đã từng nghe về căn bệnh này trước kia. Biểu hiện của chứng bệnh là một số vết loét màu trắng hay đỏ, ít khi gây ra cảm giác đau ở trên thân hay xung quanh dương vật. Đây là chứng bệnh gây

nên bởi vi khuẩn Treponema Pallidum tên là Treponema pallidum gây, chứa nhiều thời kỳ bệnh, trong đó vết loét hay nốt ở vùng sinh dục là giai đoạn căn bệnh ban đầu, nếu như được chữa trị sớm & ngay từ giai đoạn đầu sẽ dứt điểm. Tuy nhiên trong trường hợp không được nhận biết đúng và để chứng bệnh diễn tiến đi đến vài thời kỳ sau đây, căn bệnh sẽ có nguy cơ gây ra một số tai biến nghiêm trọng tác động đến sức khỏe cơ thể của bạn.

Khắc phục tình trạng mọc mụn ở "cậu nhỏ" tại gia

Đa phần nổi mụn ở dương vật sẽ tự dứt điểm mà không cần điều trị gì đặc biệt. Chúng sẽ tự tan biến sau những ngày, đi tới một vài tuần. Điều cấp thiết là bạn cần phòng tránh bóp hay nặn mụn vùng này, bởi phần da chỗ nhạy cảm người phái mạnh vô cùng nhạy cảm & dễ kích ứng, nếu bạn phần đầu bóp mụn nhọt đổ vỡ ra, có thể sẽ khiến lây nhiễm tràn vi-rút hay vi trùng nhiễm hại lây lan ra lân cận hay lan nhiễm vào máu, có thể gây nghiêm trọng thêm hiện trạng đang mắc, đôi lúc còn gây sẹo vĩnh viễn và viêm nhiễm vi trùng. Nhận mặt và khắc phục các nguyên nhân có thể làm cho phát khởi nổi mụn là giải pháp tốt nhất để điều trị và phòng tránh chúng tạo thành trở lại.

Các phương pháp góp phần điều trị và giảm rủi ro mọc mụn ở "cậu bé" bao gồm:

- Phòng tránh môi trường ẩm thấp, đồ nhiều mồ hôi.
- Giảm thiểu những hoạt động gây nên toát mồ hôi, và trong trường hợp chứa thì nên tắm sạch & thay quần áo khác thường.
- Phái mạnh mặc y phục rộng rãi, thoáng mát, & ngăn ngừa trang phục chà sát vào da vùng kín.
- Phòng ngừa chạm tay hay gây ra chà sát.
- Phái mạnh không nặn hay nỗ lực bóp mụn ở vùng da đang thương tổn, điều này có thể gây nặng nề thêm hay gây nên truyền nhiễm vi sinh vật gây ra căn bệnh.
- Nam giới thay ga giường & trang phục thường xuyên.
- Tắm rửa sạch toàn bộ cơ thể, đặc biệt là vùng kín để ngăn vi khuẩn & một vài chất dơ lắng đọng.

Dương vật nổi mụn khi nào cần gặp bác sĩ?

Trong trường hợp bạn chưa xuất hiện những mụn nhọt, hay nốt mụn sưng nhiều ở "cậu bé", bạn đã thử vài phương pháp dễ dàng ngay tại nhà song chúng không giảm dần và trở thành tồi tệ hơn, hãy đến xét nghiệm một số bác sĩ bệnh ngoài da hay nam khoa.

Nếu biểu hiện cơ bản như ngứa ngáy, đau đớn hoặc các triệu chứng khác, gây nên khó chịu & lo lắng cho bạn, hãy đi đến kiểm tra bác sĩ ngay khi có nguy cơ. Lúc này việc xác định được đúng tình trạng bạn đang mắc phải lây thật sự chỉ là mụn nhọt đơn thuần, hay ẩn chứa một số căn bệnh tác hại hơn thật sự cấp bách, vì mỗi trường hợp căn bệnh riêng biệt sẽ lây giải pháp chữa riêng biệt, với tiên đoán khác nhau. Nhất là là khi bạn nghi ngờ truyền các chứng bệnh được xếp vào nhóm lây truyền qua đường tình dục, trước hết bạn nên tránh sinh hoạt tình dục Trong lúc phát hiện & chữa.

Các bạn nam cũng nên đến kiểm tra thầy thuốc chuyên khoa khi nhìn thấy các biểu hiện khác lạ, chẳng hạn như:

- Đau đớn khi sex.
- Bị vết loét hay vết loét hở, nhất là là chúng lâu lành.
- Đau đớn khi bạn tiểu tiện.
- Các bạn nam cần phải đi tiểu liên tục hơn, tiểu trở ngại, nước đái ngắt quãng...
- Chữa mụn ở "cậu nhỏ" nội khoa chuyên dụng

Một vài bác sĩ có khả năng kê cho bạn một vài tinh chất thuốc antibiotic nhằm tiêu diệt và phòng tránh vi khuẩn gây ra chứng bệnh, có nguy cơ là đường uống (như Augmentin), hay đường xoa tại chỗ (Như axit fusidic):

- Các chất giống như cũng có tính sát trùng như là benzoyl peroxide,..
- Chống viêm tại chỗ như betamethasone, triamcinolone,..
- Thuốc kháng histamin để giảm sút dấu hiệu ngứa ngáy như là Desloratadine, Fexofenadine,..

Phụ thuộc nguyên do chi tiết, căn bệnh chuyên biệt mà các thầy thuốc chuyên khoa sẽ có một vài giải pháp chữa riêng biệt. Với một vài chứng bệnh lây lan đi đến con đường sinh dục, mỗi tình huống là một các bước chi tiết, không ai không khác ai, nên khi đó bạn phải được chia sẻ và giúp đỡ vì một số chuyên gia bị kiến thức.

Khám bệnh xã hội ở đâu <https://ttypnuithanh.com/suckhoe24gio/dia-chi-kham-benh-xa-hoi-o-dau-ha-noi.html>

Khám bệnh lậu ở đâu <https://suckhoe24gio.webflow.io/posts/dia-chi-chua-benh-lau-o-dau-tot-uy-tin-ha-noi>

Khám bệnh lậu ở đâu <https://ttypnuithanh.com/suckhoe24gio/dia-chi-kham-chua-benh-lau-o-dau-tot-nhat-ha-noi.html>

Bệnh viện trĩ Hà Nội <https://suckhoe24gio.webflow.io/posts/dia-chi-kham-chua-benh-tri-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi>

Khám trĩ ở đâu tốt <https://ttypnuithanh.com/suckhoe24gio/dia-chi-phong-kham-chua-benh-tri-o-dau-tot-nhat-ha-noi.html>

Dương vật nổi mụn có được nặn ra hay không?

Mang một câu hỏi mà rất nhiều đàn ông câu hỏi đó là lây nên cố nặn hay bóp mụn mủ ở khu vực sinh dục, cụ thể là ở "cậu bé" hay không ?

Giải đáp là không. Tốt đặc biệt bạn không nên cố nặn mụn ở "cậu bé", bởi vì tay bạn không thật sự vô trùng nên khi chạm vào mụn, việc đó có nguy cơ gây nên lây lan vi khuẩn rộng ra khu vực xung quanh, và gây ra nhiễm khuẩn trầm trọng hơn. Một điều cần lưu ý nữa là, phần da nói quanh nói quẩn "cậu bé" ở người đàn ông cực kỳ mẫn cảm và rất dễ dị ứng & viêm đỏ, nếu như nặn hay bóp chúng, có khả năng bạn sẽ khiến mọi thứ trở thành tồi tệ hơn. Mụn có thể biến đổi sang nhọt nếu như trong lòng chúng nhiễm đầy mủ, sự tiến triển của chúng khiến bạn cảm nhận đau đớn, ngứa rát, và bứt rứt. Bạn đừng cố gắng làm đổ vỡ một số nốt mụn này, thay vào đó, hãy qua bắt gặp những thầy thuốc chuyên khoa mắc chuyên môn, họ có nguy cơ tác động hay chữa phù hợp, đôi khi là dẫn lưu mủ trong một số trường hợp nặng.³

Mọc mụn ở "cậu bé" là tình trạng quen thuộc và thỉnh thoảng gây nên không ít phiền toái cho mọi người phái mạnh. Phần lớn chúng chỉ là câu hỏi lành tính, không gây nguy hại như thế nào đáng thống kê sức khỏe thể chất của bạn, tuy nhiên có thể bỏ sót một vài căn bệnh khác thường nghiêm trọng hơn, nhất là là một vài căn bệnh lây lan qua đường giao hợp, vẫn còn là vấn nạn báo động ở nước ta, qua số trường hợp mang vài bệnh lý này đang càng ngày càng tăng thêm. Khi bạn không chắc chắn về mụn vùng "cậu nhỏ" có đúng là triệu chứng vô hại hay không, đừng ngại ngần tới xét nghiệm những bác sĩ bệnh về da để nhận được giải đáp nhé.

Khám nam khoa ở đâu Hà Nội <https://suckhoe24gio.webflow.io/posts/phong-kham-nam-khoa-uy-tin-tai-ha-noi>

Bệnh viện khám nam khoa ở Hà Nội <https://ttypnuithanh.com/suckhoe24gio/dia-chi-phong-kham-nam-khoa-o-dau-tot-nhat-uy-tin-tai-ha-noi.html>

Phòng khám đa khoa Thái Hà đồng đa Hà Nội <https://phathaihaiha.webflow.io/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha>

Phòng khám phụ khoa Thái Hà <https://ttypnuithanh.com/suckhoe24gio/chat-luong-phong-kham-da-khoa-thai-ha-co-tot-khong.html>

<https://phongkhamthaiha.org>